

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐฯ

IMF หั่นคาดการณ์ GDP โลกปีหน้าสู่ระดับ 2.7% ขณะเดือนเศรษฐกิจถดถอย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ในวันนี้ โดยได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2566 สู่ระดับ 2.7% จากเดิมที่ระดับ 2.9% "ภาวะเลวร้ายที่สุดกำลังรออยู่ข้างหน้า และประชาชนจำนวนมากจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า" รายงานระบุ IMF ระบุว่ารายงานดังกล่าวเป็นการบ่งชี้การขยายตัวที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2544 นอกเหนือจากช่วงที่เกิดวิกฤตการเงิน และการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม IMF ยังคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ที่ระดับ 3.2% รายงานระบุว่า เศรษฐกิจโลกมากกว่า 1 ใน 3 จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัวในปีนี้หรือปีหน้า ขณะที่การขยายตัวของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีนจะชะลอตัวลง (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าคาดในเดือนก.ย. สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐฯ (NFIB) แถลงในวันนี้อ่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 92.1 ในเดือนก.ย. โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 91.8 อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นยังคงถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และการขาดแคลนแรงงาน ขณะที่เจ้าของกิจการลดความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า (อินโฟเควสท์)

เฟดเผยผลสำรวจชี้ผู้บริโภคลดคาดการณ์เงินเฟ้อช่วง 1 ปีข้างหน้า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาเนวยอร์ก เปิดเผยผลสำรวจพบว่า ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐฯสำหรับระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าได้ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนก.ย. ทั้งนี้ ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าในช่วง 1 ปีข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับ 5.4% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2564 อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะ 3 ปีข้างหน้า สู่ระดับ 2.9% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 2.8% ในเดือนส.ค. นอกจากนี้ ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อในระยะ 5 ปีข้างหน้าจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ 2.2% ในปี 2570 ทั้งนี้ ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพราะหน่วยงานเฟด ยอมรับว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการประชุมนโยบายการเงินของเฟด (อินโฟเควสท์)

เฟดเผยแบบจำลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.9% ใน Q3/65 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า

เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.9% ในไตรมาส 3 เฟดสาขาแอตแลนตาจะรายงานตัวเลขคาดการณ์ GDPNow ครั้งใหม่ในวันที่ 14 ต.ค. ก่อนหน้านั้น กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ซึ่งการที่เศรษฐกิจหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน ทำให้สหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (อินโฟเควสท์)

"ไบเดน" เตรียมทบทวนความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบีย หลังโอเปกพลัสลดการผลิตครั้งใหญ่ ทำเนียบขาวระบุว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ กำลังพิจารณาที่จะทำการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ตัดสินใจปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางความต้องการของสหรัฐฯ "ผมคิดว่าท่านประธานาธิบดีได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องประเมินความสัมพันธ์ใหม่กับซาอุดีอาระเบีย หลังการตัดสินใจดังกล่าวของโอเปกพลัส โดยท่านประธานาธิบดีจะหารือร่วมกับสภาองเกรสเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ในอนาคตกับซาอุดีอาระเบีย" นายจอห์น เคอร์บี โฆษกทำเนียบขาว กล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวกเพียง 36.31 จุด กังวลศก.ถดถอย-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันอังคาร (11 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณยุติการพยุทตลาดพันธบัตร ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 29,239.19 จุด เพิ่มขึ้น 36.31 จุด หรือ +0.12%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,588.84 จุด ลดลง 23.55 จุด หรือ -0.65% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,426.19 จุด ลดลง 115.91 จุด หรือ -1.10% นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE สั่งการให้บรรดาผู้จัดการกองทุนบำนาญเร่งปรับสมดุลบัญชีให้กลับมามีความสมดุลภายในวันศุกร์นี้ (14 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ BoE จะยุติโครงการสนับสนุนตลาดพันธบัตร คำสั่งดังกล่าวของนายเบลีย์มีขึ้นหลังจาก BoE เข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรอีกครั้งเมื่อวานนี้ โดยประกาศขยายการดำเนินการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินให้ครอบคลุมพันธบัตรที่อ้างอิงกับดัชนี (Index-Linked Gilt) ตั้งแต่วันที่ 11-14 ต.ค. ทั้งนี้ พันธบัตรที่อ้างอิงกับดัชนีหมายถึงพันธบัตรที่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือครองพันธบัตรโดยอิงกับดัชนีราคาค้าปลีกของอังกฤษ หุ่นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลงหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยหุ้นแอมะซอน ร่วงลง 1.28% หุ้นไมโครซอฟท์ ร่วงลง 1.68% หุ้นเมตา แพลตฟอร์มส์ ดิ่งลง 3.92% ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Refinitiv Data ระบุว่า บริษัทในดัชนี S&P 500 มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นเพียง 4.1% ในไตรมาส 3 โดยลดลงจากระดับ 11.1% ที่มีการคาดการณ์ในช่วงต้นเดือนก.ค. นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค

(CPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค จะปรับตัวขึ้น 8.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 8.3% ในเดือนส.ค. ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานนั้น นักวิเคราะห์คาดว่า จะเพิ่มขึ้น 6.5% โดยสูงกว่าระดับ 6.3% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (11 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพุธนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงินในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.06% แตะที่ระดับ 113.2150 ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9712 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9706 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1025 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1058 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.6267 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6298 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 145.85 เยน จากระดับ 145.67 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3812 ดอลลาร์ แคนาดา จากระดับ 1.3758 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9976 ฟรังก์ จากระดับ 0.9994 ฟรังก์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง \$1.78 วันสนก.ถดถอยจุดติมานต์น้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (11 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.78 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 89.35 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.9 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 94.29 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$10.8 ตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (11 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ดอลลาร์ชะลอการแข็งค่า ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพุธนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 10.8 ดอลลาร์ หรือ 0.64% ปิดที่ 1,686 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 12.8 เซนต์

หรือ 0.65% ปิดที่ 19.487 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาฟลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3.3 ดอลลาร์ หรือ 0.37% ปิดที่ 899.1 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 17.50 ดอลลาร์ หรือ 0.8% ปิดที่ 2,150.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 2 ปี ดิดตัวเหนือ 4.3% ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังได้แรงหนุนจากการที่เฟดใช้มาตรการปรับลดขนาดงบดุล (QT) โดยเพิ่มวงเงินในการทำ QT สู่ระดับ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของเฟด ดิดตัวเหนือระดับ 4.3% และอยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีและ 30 ปี ณ เวลา 18.43 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี อยู่ที่ระดับ 4.308% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 3.924% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 3.897% การที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นดิดตัวสูงกว่าระยะยาว ส่งผลให้ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีขยายตัวขึ้นเกินคาดที่ 2.3% ในเดือนส.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติอิตาลี (ISTAT) เปิดเผยวันนี้ (11 ต.ค.) ว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีในเดือนส.ค. ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าที่คาดอย่างมากที่ 2.3% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งได้รับการปรับค่าตามฤดูกาลและวันทำงานแล้ว สวนทางกับนักวิเคราะห์ที่มองว่าจะขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนยังคงติดลบ ผลสำรวจนักวิเคราะห์ 20 คนที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ คาดการณ์ว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 0.2% ในเดือนส.ค. ISTAT ได้ปรับแก้ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ขึ้นเล็กน้อยจากเดิมที่ 0.4% สู่ระดับ 0.5% ทั้งนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีในเดือนส.ค. มีความผันผวนสูง เนื่องจากโรงงานหลายแห่งปิดดำเนินการ ทำให้การปรับค่าตามฤดูกาลทำได้ยากขึ้น โดย ISTAT ระบุว่า แม้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค. จะมีการขยายตัวขึ้น แต่โดยภาพรวมในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.ยังคงลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. เมื่อพิจารณาหลังปรับค่าตามวันทำงานแบบรายปีแล้วพบว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลี ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนส.ค. หลังจากที่ลดลง 1.3% ในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติอังกฤษขยายขอบข่ายการแทรกแซงตลาดบอนด์ หวังลดความผันผวน ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศในวันนี้ว่า BoE ตัดสินใจขยายขอบข่ายการซื้อพันธบัตรฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายที่จะลดความผันผวนในตลาดพันธบัตร "BoE ขอประกาศในวันนี้ว่า เราจะขยายขอบข่ายการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลรายวันให้ครอบคลุมถึงพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษที่มีความเชื่อมโยงกับดัชนี (index-linked gilts) โดยการขยายขอบข่ายการซื้อพันธบัตรดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. ไปจนถึงวันที่ 14 ต.ค. ควบคู่ไปกับการประมูลซื้อพันธบัตรรัฐบาลรายวันที่ BoE ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน" BoE ระบุในแถลงการณ์ ทั้งนี้ พันธบัตรที่มีความเชื่อมโยงกับดัชนีหมายถึงพันธบัตรที่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือครองพันธบัตรโดยอิงกับดัชนีราคาค่าปลีกของอังกฤษ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา BoE ประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษโดยไม่จำกัดจำนวนเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงิน "BoE จะทำการซื้อพันธบัตรในจำนวนที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในตลาด เนื่องจากหากตลาดยังคงมีความผันผวนต่อไป ก็ จะสร้างความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหราชอาณาจักร" BoE ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 28 ก.ย. (อินโฟเควสท์)

IFS ซึ่งอังกฤษต้องเลือกลดการใช้จ่ายหรือขึ้นภาษี เพื่อคุมหนี้สาธารณะ สถาบันการคลังศึกษา (IFS) เปิดเผยแพร่รายงานในวันนี้ (11 ต.ค.) โดยระบุว่า นายควาซี กวารดิ้ง รัฐมนตรีคลังอังกฤษจำเป็นต้องลดการใช้จ่ายภาครัฐ 6.2 หมื่นล้านปอนด์ (6.9 หมื่นล้านดอลลาร์) หรือปรับขึ้นภาษี เพื่อหยุดยั้งหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ รายงานระบุว่า อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสัญญาใหม่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศแผนลดภาษีวงเงิน 4.5 หมื่นล้านปอนด์ นอกเหนือจากมาตรการให้เงินช่วยเหลือด้านค่าพลังงานชั่วคราวต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ นายกวารดิ้งพยายามที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดด้วยการยกเลิกแผนลดภาษีเงินได้ชั่วคราวสูงสุดของอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเงินให้แก่ผู้เสียภาษี 2 พันล้านปอนด์ ตลาดจนร่นระยะเวลาในการเปิดเผยคาดการณ์ทางเศรษฐกิจรอบใหม่และแผนการลดหนี้เข้ามาเป็นวันที่ 31 ต.ค. (อินโฟเควสท์)

อังกฤษเผยอัตราว่างงานลดลงแตะ 3.5% บ่งชี้ตลาดแรงงานยังดีตัว สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) รายงานในวันนี้ว่า อัตราว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 3.5% ในเดือนมิ.ย.-ส.ค. จากระดับ 3.8% ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้านั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของอังกฤษยังคงอยู่ในภาวะดีตัว นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า อัตราว่างงานในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค. ของอังกฤษจะลดลงสู่ระดับ 3.6% ส่วนอัตราค่าแรงในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค. พุ่งขึ้น 5.4% มากกว่าในช่วง 3 เดือนก่อนหน้านั้นซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.2% นอกจากนี้ ONS ระบุว่า ตัวเลขการ

จ้างงานของอังกฤษในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 69,000 ตำแหน่ง และระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 29.7 ล้านตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)

สนามบินฮีทโธรว์เดือนอุปสงค์การเดินทางของอังกฤษไม่แน่นอน จากปัญหาเศรษฐกิจ สนามบินฮีทโธรว์ของอังกฤษเดือนว่าแนวโน้มอุปสงค์การเดินทางในช่วงฤดูหนาวที่กำลังมาถึงนี้ยังคงไม่แน่นอน จากปัญหาทางเศรษฐกิจ และผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ในยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้น สนามบินฮีทโธรว์ ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษระบุว่า แม้คาดการณ์การเดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสยังคงอยู่ในระดับสูง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงไม่แน่นอน โดยชาวอังกฤษต้องประหยัดค่าใช้จ่ายด้านนันทนาการ เพราะอัตราเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้น เมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา สนามบินฮีทโธรว์ระบุว่า มีผู้โดยสารราว 5.8 ล้านคนที่เดินทางผ่านสนามบินดังกล่าว ซึ่งต่ำกว่าเมื่อปี 2562 อยู่ 15% ซึ่งให้เห็นว่า ภาคการเดินทางเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 แต่ยังมีเชิงลบกดดันจากการกำหนดเพดานผู้โดยสารขาออก ที่ทางสนามบินบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานและลดความแออัด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ **วิตกเศรษฐกิจถดถอย** ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (11 ต.ค.) เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ถดถอยจากการที่ธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 387.95 จุด ลดลง 2.17 จุด หรือ -0.56% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,833.20 จุด ลดลง 7.35 จุด หรือ -0.13%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,220.25 จุด ลดลง 52.69 จุด หรือ -0.43% ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ และร่วงลง 3.7% แล้วในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐทำให้เกิดความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยกลุ่มการเงินและเทคโนโลยีถดถอยมากที่สุด ส่วนหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ปรับตัวขึ้น 0.6% ส่วนทางตลาด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 74.08 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันอังคาร (11 ต.ค.) เนื่องจากความเสียด้านภูมิรัฐศาสตร์ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินมาตรการใหม่ ๆ ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เพื่อพยายามยับยั้งการร่วงลงของราคาพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,885.23 จุด ลดลง 74.08 จุด หรือ -

1.06% ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันแล้ว โดยกลุ่มการเงินถ่วงตลาดลง หุ้นของบริษัทที่ให้บริการด้านบำนาญ บำนาญ อาที ลีเกิล แอนด์ เจเนอรัล, พูเดนเซียล และเอเวิวา ร่วงลงราว 4.2-5.2% ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคาร ร่วงลง 2.0% แต่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ แม้มีแนวโน้มที่ BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในเดือนหน้าก็ตาม ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ว่า อัตราการว่างงานของอังกฤษร่วงลงสู่ระดับ 3.5% ในรอบ 3 เดือนที่นับถึงเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2517 (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่น

"คิชิตะ"หนุน BOJ ผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป แม้เงินเยนคั้งหนัก นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิตะ ผู้นำญี่ปุ่นส่งสัญญาณสนับสนุนการเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ โดยระบุว่า BOJ ควรคงนโยบายการเงินในปัจจุบันไว้จนกว่าค่าจ้างจะปรับตัวขึ้น นายคิชิตะกล่าวถึงวาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปีของนายฮารุฮิโกะ คิโรดะ ผู้ว่าการ BOJ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนเม.ย.ปีหน้าว่า ในขณะนี้เขายังไม่คิดที่จะร่นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายคิโรดะ และระบุว่า "ผมจะพิจารณาการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในเดือนเม.ย.ปีหน้าเมื่อผมต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ว่าการ BOJ คนใหม่" สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า BOJ ยังคงเป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่มีนโยบายสวนทางกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ต่างก็เร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ 24 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่นอาจใช้มาตรการที่จำเป็นหากเงินเยนผันผวนหนัก เล็งชี้แจง G20 กรณีแทรกแซง FX นายชูชิชิ ชูซุกิ รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ญี่ปุ่นจะใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็น หากความผันผวนของเงินเยนทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยขณะนั้นเงินเยนอ่อนค่าลงใกล้แตะระดับเดียวกับที่รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเมื่อเดือนที่แล้ว นายชูซุกิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังติดตามความคืบหน้าในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศอย่างระมัดระวัง ขณะที่นักลงทุนในตลาดต่างก็จับตาวารัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงตลาดอีกครั้งเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินเยน ทั้งนี้ นายชูซุกิกล่าวว่า เขาจะอธิบายสถานะของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงิน ในการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G20 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตัน "ญี่ปุ่นจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนในการใช้มาตรการที่จำเป็น หากเราพบว่าตลาดปริวรรตเงินตรามีความผันผวนมากเกินไป" นายชูซุกิกล่าว (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 714.86 จุด วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง ดัชนีนิเกอิปิดตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงมากกว่า 2% ในวันนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐใน

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 26,401.25 จุด ร่วงลง 714.86 จุด หรือ -2.64% หุ้นนำตลาดวันนี้ได้แก่กลุ่มเกษตรและประมง, กลุ่มเครื่องมือช่างตั้งวัด และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น 263,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 250,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% ในเดือนก.ย. จากระดับ 3.7% ในเดือนส.ค. (อินโฟเคสท์)

จีน

จีนเพิ่มมาตรการสกัดโควิด-19 หลังพบยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอีกครั้ง ทางการจีนได้เพิ่มการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชียงใหม่และเมืองใหญ่อื่น ๆ เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกครั้ง รวมทั้งขยายเวลาการกักตัว และปิดพื้นที่สาธารณะบางแห่งที่ไวรัสอาจแพร่ระบาด สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.ในสัปดาห์นี้ และยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการเดินทางในประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาว 1 สัปดาห์หรือ "โกลเดน วีค" เนื่องในวันชาติจีนเมื่อต้นเดือนนี้ เจ้าหน้าที่เปิดเผยในวันนี้ว่า เชียงไฮ่ซึ่งมีประชากร 25 ล้านคน รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 28 รายในวันจันทร์ (10 ต.ค.) ซึ่งนับเป็นวันที่ 4 ที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเลข 2 หลัก ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ที่ 2,089 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. (อินโฟเคสท์)

จีนเผยยอดขายรถยนต์เดือนก.ย.โตชะลอตัว บังชี้อุปสงค์เริ่มอ่อนกำลัง สมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยในวันนี้ (11 ต.ค.) ว่า ยอดขายรถยนต์ของจีนเพิ่มขึ้น 25.7% และที่ 2.61 ล้านคันในเดือนก.ย. เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งชะลอตัวลงจากเมื่อ 2 เดือนก่อนที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) พุ่งแรงด้วยแรงหนุนจากมาตรการจูงใจของภาครัฐ ในขณะที่ยอดขายยังคงสดใสเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่การเติบโตรายปีที่ชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับเดือนก.ค.และส.ค. แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์เริ่มทรุดตัวลงท่ามกลางเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว โดยยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดในเชียงใหม่และเมืองอื่น ๆ ของจีน รายงานระบุว่า ยอดขายรถยนต์ในช่วง 9 เดือนแรกสูงขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด และรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ในเดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 93.9% เทียบกับปีก่อนหน้า (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เชียงไฮ่คอมโพสิตปิดบวกเล็กน้อย ตลาดจับตาข้อมูลศก.จีน ดัชนีเชียงใหม่คอมโพสิตปิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อย

ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในสัปดาห์นี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 2,979.79 จุด เพิ่มขึ้น 5.65 จุด หรือ +0.19% ทางการเงินจะเปิดเผยยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนประจำเดือนก.ย. ในวันพฤหัสบดีนี้ ส่วนในวันศุกร์จะเปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. และดุลการค้าเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: อังเส็งปิดลบ 384.30 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอย ดัชนีอังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยเกรงว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนีอังเส็งปิดตลาดที่ระดับ 16,832.36 จุด ลดลง 384.30 จุด หรือ -2.23% ทั้งนี้ นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค จะปรับตัวขึ้น 8.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปีจากระดับ 8.3% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่น ๆ

หุ้นบริษัทผลิตชิปในเอเชียร่วงหนัก วิตกข่าวสหรัฐคุมการส่งออกชิปให้จีน ราคาหุ้นผู้ผลิตชิปในตลาดหุ้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และได้หวัน ต่างก็ร่วงลงอย่างหนักในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลต่อรายงานข่าวที่ว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีน เพื่อจำกัดขีดความสามารถของจีนในการเข้าถึงชิประดับไฮเอนด์ซึ่งเงินอาจใช้ในการผลิตยุทธโธปกรณ์ทางทหารที่ล้ำสมัย มาตรการใหม่นี้พุ่งเป้าไปที่การส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยรัฐบาลสหรัฐคิดว่า จีนกำลังใช้ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยเพื่อปรับปรุงการคำนวณต่าง ๆ ในการออกแบบอาวุธ, การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์, ระบบไฮเปอร์โซนิก และระบบชิปนาอูทอื่น ๆ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ผลการสู้รบ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia SE Semiconductor Index) ร่วงลง 3.5% ในวันจันทร์ (10 ต.ค.) และยังได้ดูราคาหุ้นบริษัทผลิตชิปในเอเชียร่วงลงเข้านี้ด้วย โดยหุ้นไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ เมนูแพคเจอรัง (TSMC) ร่วงลงกว่า 7% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2564 ขณะที่หุ้นซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ร่วงลง 3.9%, หุ้นเอสเค ไฮนิคส์ ร่วงลง 3.5% และหุ้นโตเกียว อิเล็กทรอนิกส์ ร่วงลง 5.3% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 800 จุด ร่วงวันที่ 3 ตามตลาดภูมิภาค ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงกว่า 800 จุดปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ตามตลาดภูมิภาค ท่ามกลางความกังวลที่ว่า การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผล

ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 57,147.32 ลบ 843.79 จุด หรือ 1.46% หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงนำตลาดในวันนี้ (อินโฟเควสท์)

ไทย

กนง.ระบุจะขึ้นดอกเบี้ยค่อยเป็นค่อยไป ไม่ให้กระทบศก. แต่ยังคงลดความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงได้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.คลังชี้แจงการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนก่อน และประมาณการ 12 เดือนข้างหน้า สูงกว่ากรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ รมว.คลัง มีข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 64 กำหนดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในช่วง 1-3% เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสำหรับระยะปานกลาง และเป็นเป้าหมายสำหรับปี 2565 รวมถึงระบุให้ กนง.มีเจตนาเปิดผนึกหากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมา หรือประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า เคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายนั้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 65 กระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกันยายน 65 อยู่ที่ 6.41% ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 64 - กันยายน 65) อยู่ที่ 5.23% ซึ่งสูงกว่าขอบบนของกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินในปัจจุบัน ประกอบกับ กนง.ได้ประเมินไว้ในการประชุมวันที่ 28 กันยายน 65 ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า (ไตรมาส 4/65 ถึง ไตรมาส 3/66) จะอยู่ที่ 3.9% ซึ่งสูงกว่าขอบบนของกรอบเป้าหมาย ตามแรงกดดันด้านอุปทาน โดยเฉพาะราคาพลังงานที่แม้จะทยอยลดลงตามราคาในตลาดโลก แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานจะอยู่ที่ 12.4% และหมวดอาหารสดที่ 1.7% ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ 2.9% โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาที่ 0.46% เนื่องจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นที่ 3.8% ในปี 2566 จะเอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผ่านต้นทุนที่อยู่ในระดับสูงในช่วงก่อนหน้าไปยังราคาสินค้าได้มากขึ้น สำหรับระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนั้น กนง.ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในระดับสูงสุดไตรมาสที่ 3/65 และมีแนวโน้มทยอยลดลงตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ก่อนจะกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายตั้งแต่ช่วงกลางปี 66 ตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทานที่มีแนวโน้มลดลงจาก 1) ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จากอุปสงค์ที่อาจลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และอุปทานน้ำมันโลกที่อาจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐ และ 2) ราคาอาหารสดที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นดังเช่นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากอุปทานเนื้อสุกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และต้นทุนปุ๋ย และอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลง จากการคลี่คลายของปัญหาการชะงักกันของห่วงโซ่อุปทานโลก และการขนส่ง

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สินค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ แนวโน้มต้นทุนที่ลดลงจะขจัดแรงกดดันที่ผู้ประกอบการจะส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าและบริการ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่เร่งขึ้นต่อเนื่องในระยะถัดไป (อินโฟเควสท์)

ดัชนีศก. คริวเรือน ก.ย. ทรงตัว กังวลค่าใช้จ่ายจากผลกระทบน้ำท่วม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ดัชนี KR-ECI เดือนก.ย. 65 ทรงตัวจากเดือนก่อน สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้คริวเรือนเริ่มกลับมามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรายได้และการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยในเดือนก.ย. 65 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบัน และ 3 เดือนข้างหน้าทรงตัวอยู่ที่ 33.9 และ 35.2 จาก 33.9 และ 35.7 ในเดือนส.ค. 65 ทั้งนี้ คริวเรือนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับระดับราคาสินค้าลดลงสอดคล้องกับดัชนีเงินเฟ้อในเดือนก.ย. 65 ที่ชะลอลงอยู่ที่ 6.41% หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ที่เริ่มชะลอทิศทางการปรับเพิ่มขึ้น เช่น แก๊สโซฮอล์โดยตลอดเดือนก.ย.65 ประเทศไทยยังมีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ของดัชนี พบว่า คริวเรือนมีความกังวลเกี่ยวกับระดับอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 29.5 จาก 27.0 ในเดือนส.ค. 65 ซึ่งคาดว่าเกิดจากส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตมาสู่ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น หลังต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ ยังอยู่ในระดับสูง เช่น เนื้อหมู ราคาไข่ไก่ อีกทั้งอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกบางแหล่งมีน้ำท่วมขังจึงทำให้ราคาสินค้ากลุ่มผักสดสูงขึ้น "สถานการณ์ราคาพลังงานที่เริ่มทรงตัว ส่งผลให้คริวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อระดับราคาสินค้าในหลายหมวด ยกเว้นในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มที่คริวเรือนกลับมามีความกังวลเพิ่มมากขึ้น" บทวิเคราะห์ ระบุ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 7.89 จุด แกว่งกรอบแคบในแดนลบ ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อสหรัฐยังกดดัน SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,562.68 ลดลง 7.89 จุด (-0.50%) มูลค่าการซื้อขาย 51,876.61 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งกรอบแคบๆ ในแดนลบ ยังคงถูกกดดันจากทิศทางดอกเบี้ยและเงินเฟ้อสหรัฐ ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าและเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลกระทบต่อภาพการลงทุนในระยะสั้น ประกอบกับตลาดหุ้นไทยจะเข้าสู่ช่วงหยุดยาว และจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ทำให้เกิดการชะลอการลงทุนออกไป แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดฯ เคลื่อนไหวในกรอบ ให้แนวรับ 1,560 จุด และ

แนวต้าน 1,580 จุด ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,562.68 ลดลง 7.89 จุด (-0.50 %) มูลค่าการซื้อขาย 51,876.61 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งแคบๆ ในแดนลบ ดัชนีที่ระดับสูงสุด 1,569.13 จุด และระดับต่ำสุด 1,559.22 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 83,764 ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 83,764 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 56,072 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันซื้อสุทธิ 961 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,063 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.7% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.08% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-8 bps. โดยตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมครั้งหน้า เดือนพ.ย.ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสูง สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 4,063 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,063 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศเพิ่มปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (Gilt) ถูกเงิน จากเดิม 5 พันล้านปอนด์เป็น 1 หมื่นล้านปอนด์ หลังจากการซื้อพันธบัตรยังไม่ได้ตามเป้าหมายซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 14 ต.ค. นี้ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดวิกฤตการเงิน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 38.16 อ่อนค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้าหลังมีเงินไหลออกจากตลาดพันธบัตร นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 38.16 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 38.00 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่า จากความกังวลเรื่องสงครามในยูเครน และสถานการณ์โควิด-19 ในจีน โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 37.94 - 38.22 บาท/ดอลลาร์ "วันนี้บาทค่อนข้างผันผวน เนื่องจากมี Flow ไหลออกจากตลาดพันธบัตร 4 พันกว่าล้านบาท และอาจมาจากการค้าทองคำที่ราคาลดลง" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 38.00 - 38.25 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนส.ค. ญี่ปุ่น
- ธนาคารกลางเกาหลีใต้แถลงมติอัตราดอกเบี้ย เกาหลีใต้
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. สหรัฐ
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 12-Oct-22							
Monday					10		Thai Stock Market		11-Oct-22	Chg	%Chg.	
	Release	Actual	Cons.	Prior								
CH	Caixin China PMI Composite	Sep	48.50	--	53.00	SET	1,562.68	-7.89	-0.50%			
	Caixin China PMI Services	Sep	49.30	54.40	55.00	SET50	937.22	-3.40	-0.36%			
	Aggregate Financing CNY	Sep	3530.0b	2750.0b	2432.2b	SET100	2,110.10	-8.68	-0.41%			
	New Yuan Loans CNY	Sep	2470.0b	1800.0b	1254.2b	MAI	628.36	-7.69	-1.21%			
	Money Supply M0 YoY	Sep	13.6%	14.0%	14.3%	Institution Net Position	-481.11					
	Money Supply M1 YoY	Sep	6.4%	6.4%	6.1%	Proprietary Net Position	-313.54					
	Money Supply M2 YoY	Sep	12.1%	12.1%	12.2%	Foreign Net Position	-363.98					
EC	Sentix Investor Confidence	Oct	-38.30	-34.70	-31.80	Individual Net Position	1,158.63					
						Total Trading Value	51,876.61					
Tuesday					11		Major Indices		11-Oct-22	Chg	%Chg.	
JN	BoP Current Account Balance	Aug	¥58.9b	¥56.7b	¥229.0b	Dow Jones	29,239.19	+36.31	+0.12%			
	BoP Current Account Adjusted	Aug	¥530.5b	¥550.0b	¥629.0b	S&P 500	3,588.84	-23.55	-0.65%			
	Trade Balance BoP Basis	Aug	¥2490.6b	¥2428.3b	¥1212.2b	Nasdaq	10,426.19	-115.91	-1.10%			
US	NFIB Small Business Optimism	Sep	92.10	91.60	91.80	STOXX Europe 50	3,340.35	-16.53	-0.49%			
						FTSE 100	6,885.23	-74.08	-1.06%			
						DAX	12,220.25	-52.69	-0.43%			
						Nikkei 225	26,401.25	-714.86	-2.64%			
						Shanghai Composite	2,979.79	+5.65	+0.19%			
						Hang Seng	16,832.36	-384.30	-2.23%			
						KOSPI	2,192.07	-40.77	-1.83%			
						BES Sensex	57,147.32	-843.79	-1.46%			
						Jakarta Composite	6,939.15	-55.25	-0.79%			
						Philippines Composite	5,847.37	+14.79	+0.25%			
						Ho Chi Minh	1,006.20	-36.28	-3.48%			
Wednesday					12		Crude Commodities		11-Oct-22	Chg	%Chg.	
JN	Core Machine Orders MoM	Aug	-5.8%	-2.8%	5.3%	WTI (\$/bl)	89.35	-1.78	-1.95%			
	Core Machine Orders YoY	Aug	9.7%	9.7%	12.8%	Dubai (\$/bl)	92.93	-1.49	-1.58%			
TH	Consumer Confidence Economic	Sep	--	--	3780.00%	Brent (\$/bl)	94.29	-1.90	-1.98%			
	Foreign Reserves	1-Oct	--	--	\$199.4b	NYMEX (\$/bl)	89.35	-1.78	-1.95%			
EC	Industrial Production SA MoM	Aug	--	0.6%	-2.3%	COMEX Gold	1,678.70	+11.40	+0.68%			
	Industrial Production WDA YoY	Aug	--	1.2%	-2.4%	Batic Dry Index	1,904.00	-40.00	-2.06%			
US	MBA Mortgage Applications	1-Oct	--	--	-14.2%							
	PPI Ex Food and Energy YoY	Sep	--	7.3%	7.3%							
	PPI Final Demand MoM	Sep	--	0.2%	-0.1%							
	PPI Ex Food and Energy MoM	Sep	--	0.3%	0.4%							
	PPI Final Demand YoY	Sep	--	8.4%	8.7%							
Thursday					13		Exchange Rate		11-Oct-22	10-Oct-22	%Chg.	
US	FOMC Meeting Minutes	1-Sep	--	--	--	USD/THB	38.17	37.91	+0.67%			
JN	PPI YoY	Sep	--	8.90%	9.00%	EUR/USD	0.9708	0.9702	+0.06%			
	PPI MoM	Sep	--	0.30%	0.20%	USD/JNY	145.86	145.72	+0.10%			
	Bank Lending Incl Trusts YoY	Sep	--	1.90%	--	GBP/USD	1.0968	1.1055	-0.79%			
US	CPI MoM	Sep	--	0.20%	0.10%	USD/CHY	7.1687	7.1554	+0.19%			
	CPI Ex Food and Energy MoM	Sep	--	0.40%	0.60%	USD/KRW	1,435.40	1,412.80	+1.60%			
	CPI YoY	Sep	--	8.10%	8.30%	Dollar Index	113.221	113.144	+0.07%			
	CPI Ex Food and Energy YoY	Sep	--	6.50%	6.30%							
	Initial Jobless Claims	1-Oct	--	225k	219k							
	Real Avg Hourly Earning YoY	Sep	--	--	-2.80%							
	Continuing Claims	1-Oct	--	1365k	1361k							
Friday					14		Thai Bond Market		11-Oct-22	10-Oct-22	%Chg.	
JN	Money Stock M2 YoY	Sep	--	3.40%	3.40%	Total Return Index	289.05	290.07	-0.35%			
	Money Stock M3 YoY	Sep	--	3.00%	3.00%	Outright/ Cash Trading	83,764.20	52,445.82	+59.72%			
	Japan Buying Foreign Bonds	1-Oct	--	--	¥886.3b							
	Foreign Buying Japan Bonds	1-Oct	--	--	¥1565.6b							
CH	PPI YoY	Sep	--	1.00%	2.30%	Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
	CPI YoY	Sep	--	2.90%	2.50%	11-Oct-22	0.795	0.972	1.124	1.358	1.884	2.227
	Trade Balance	Sep	--	\$80.30b	\$79.39b	Change (bps)	+1.59	+0.79	+1.74	+0.74	+1.93	+3.97
	Exports YoY	Sep	--	4.00%	7.10%	5Y	2.701	2.976	3.203	3.831	3.987	4.255
	Imports YoY	Sep	--	0.20%	0.30%	7Y	+8.02	+7.46	+6.45	+7.49	+4.63	+0.53
	Trade Balance CNY	Sep	--	564.30b	535.91b	10Y						
	Exports YoY CNY	Sep	--	11.3%	11.8%	15Y						
	Imports YoY CNY	Sep	--	11.4%	4.6%	20Y						
US	Retail Sales Advance MoM	Sep	--	0.2%	0.3%	30Y						
	Retail Sales Ex Auto MoM	Sep	--	-0.1%	-0.3%							
	Retail Sales Ex Auto and Gas	Sep	--	0.2%	0.3%							
	Import Price Index MoM	Sep	--	-1.1%	-1.0%							
	Import Price Index YoY	Sep	--	6.2%	7.8%							
	Business Inventories	Aug	--	0.9%	0.6%							
	U. of Mich. Sentiment	Oct P	--	59.00	58.60							
							US Bond Market		11-Oct-22	10-Oct-22	%Chg.	
						Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
						11-Oct-22	3.42	4.31	4.35	4.17	3.95	3.92
						Change (bps)	+8.98	-0.20	+0.36	+2.81	+6.56	+8.06